



ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนองานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตามที่อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ยื่นเสนอหัวข้อการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้คณะกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานด้านวิจัยประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีหัวข้อวิจัยที่ผ่านการพิจารณาและได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยมีดังต่อไปนี้


ที่	ชื่อผู้วิจัย	หัวข้อวิจัย	จำนวนเงิน
๑	อาจารย์ศักดิ์ชัย อินจู	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ผังความคิดทางปัญญา ในรายวิชา เทคโนโลยีหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมควบคุมเบื้องต้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	๓,๕๐๐
๒	อาจารย์ ดร.ธัญนิษา ทองอยู่	การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยการสอนด้วยเทคนิคกลุ่มสืบสวน (จีไอ) ร่วมกับเทคนิคการอนุมานแบบย้อนกลับ ในรายวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	๓,๕๐๐
๓	อาจารย์ปิยมาศ คุณพิทักษ์	การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบเชิงรุกในศตวรรษที่ ๒๑ ในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	๓,๕๐๐
๔	ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน	การศึกษาสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ Google Classroom ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ในรายวิชาพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	๓,๕๐๐
๕	อาจารย์ ดร.จันทร ชัยประเสริฐ	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนโดยใช้แพลตฟอร์มช่วยตอบคำถามผู้เรียน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	๓,๕๐๐
๖	อาจารย์ธนชัย ปฐมรัตน์	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านรายวิชาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	๓,๕๐๐
๗	อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ Kahoot Application รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	๓,๕๐๐
๘	อาจารย์สัจจวรรณ ปราชญ์ศรี	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลในรายวิชาผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	๓,๕๐๐

ที่	ชื่อผู้วิจัย	หัวข้อวิจัย	จำนวนเงิน
๙	อาจารย์ศุภขวัญ งามยิ่ง	การศึกษาสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการใช้สื่อดิจิทัลประยุกต์ ในรายวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	๓,๕๐๐
๑๐	อาจารย์ปัญญาชลิ เต่าทอง	การศึกษามผลสัมฤทธิ์ โดยใช้กระบวนการ 5S ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ในรายวิชาการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	๓,๕๐๐
๑๑	อาจารย์ ดร.กอร์วี ศิริโกคาภิรมย์	การศึกษามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยใช้กรณีตัวอย่าง ในรายวิชาธุรกิจกรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	๓,๕๐๐
๑๒	อาจารย์พิพัฒน์ศรีณย์ โพธิ์บุญ	การศึกษามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหลักคิดเชิงบูรณาการในการออกแบบตราสัญลักษณ์ของสินค้าชุมชนตำบลตะกุด จังหวัดสระบุรี ในรายวิชาการออกแบบกราฟิกเบื้องต้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	๓,๕๐๐
๑๓	อาจารย์ ดร.ดวงพร ไม้ประเสริฐ	การศึกษามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนร่วมกับเทคนิคการสอนแบบการลงมือปฏิบัติ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	๓,๕๐๐
๑๔	อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์	การศึกษามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ด้วยทฤษฎีกระดาษเปล่า (Blank paper theory) ในรายวิชา หลักการถ่ายภาพเพื่องานมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	๓,๕๐๐
๑๕	อาจารย์ดวงทิพย์ รับพรดี	การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Google Apps for Education ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	๓,๕๐๐
๑๖	อาจารย์ญาณพัฒน์ ลาภพาณิชย์กุล	การพัฒนาทักษะการสร้างโมเดลสามมิติ โดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน ในรายวิชาการออกแบบตัวละคร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	๓,๕๐๐
๑๗	อาจารย์สวิชญา ศรีไพร	การศึกษามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แอปพลิเคชันควิช (Quizizz Application) ในรายวิชา 6003404 การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ในระดับประถมศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	๓,๕๐๐
๑๘	อาจารย์สายสุนี โพธิ์ตุ่น	การศึกษามผลการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคกระบวนการพัฒนาทักษะ ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	๓,๕๐๐

ที่	ชื่อผู้วิจัย	หัวข้อวิจัย	จำนวนเงิน
๑๙	ผศ.ดร.กัญญารัตน์ อุตะภา	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนคนอื่น (Teaching Others) ในรายวิชา การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดีย และแอนิเมชัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	๓,๕๐๐
๒๐	ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ เสนกาศ	การศึกษามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบสาธิต ในรายวิชา การขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	๓,๕๐๐
๒๑	อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง	การศึกษามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้เทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน (Group Investigation : G.I.) ในรายวิชา สถาปัตยกรรมและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	๓,๕๐๐
๒๒	อาจารย์ธเนศ เลิศจามิกร	การศึกษามผลสัมฤทธิ์วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง ในรายวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล และระบบอินเทอร์เน็ต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	๓,๕๐๐

ให้ผู้วิจัยที่หัวข้อวิจัยผ่านการพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการมาทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัย “ผู้ให้ทุน” กับผู้วิจัย “ผู้รับทุน” ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ เสนกาศ)
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ